

ทำแยก ความคิด

■ สมชาย สกลอิ้อ

เสียงเชียร์ ม.44 กระหึ่ม!

พวกเราคนไทยต่างได้รับข้อมูลผลงานของรัฐบาลและของแต่ละกระทรวงกันไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่ให้คะแนนสอบผ่าน แต่ก็ยังมีบางด้านบางกระทรวงที่ยังเป็นหนามยอกอกท่านผู้นำ ยกตัวอย่าง ผลงานในด้านเศรษฐกิจ ทั้งปัญหาส่งออก ปัญหาค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง รวมทั้งปัญหาจำหน่ายสลากกินราคา เป็นต้น

พูดถึงปัญหาโดยรวมด้านเศรษฐกิจแล้ว รู้สึกเห็นใจท่านผู้นำอยู่เหมือนกันที่ยังเอิญเข้ามาบริหารจัดการบ้านเมืองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจทั้งโลกไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะกับเศรษฐกิจที่ต้องไปพึ่งพาดตลาดต่างประเทศต่างๆอย่างบ้านเรา สุดท้ายเลยต้องพึ่งตัวเอง อย่างที่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายบอกผ่านกรุงเทพโพลล์เมื่อวันก่อนโดยฝากความหวังไปที่เม็ดเงินจากภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา

ขณะที่การแก้ปัญหาจำหน่ายสลากกินแบ่ง(หวยรัฐ)กินราคาก็ยังคงเป็นหนามตำใจรัฐบาลโดยเฉพาะท่านผู้นำ ทั้งๆที่มีอำนาจอยู่ในมือโดยเฉพาะ ม.44 ที่ท่านผู้นำบอกว่า จะใช้อย่างสร้างสรรค์ ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคส่งเสียงเชียร์สนั่น เพราะต่างรู้ว่าดวงดวงธุรกิจห่วยเมืองไทยไม่ธรรมดา!

หากไม่เป็นอย่างที่หลายๆคนว่า เราคงไม่ได้เห็นข่าว “ลาออก” ของประธานบอร์ดคนล่าสุด **สมชัย สัจจพงษ์** อธิบดีกรมศุลกากร ซึ่งได้เข้ามาหนึ่งบริหารจัดการในยุครัฐบาลของท่านผู้นำนี่เอง!!

ทั้งนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนั่นคือ เหตุผลของการลาออกที่นายสมชัยได้บอกกับนักข่าว โดยเขาบอกว่า “ไม่ได้ลาออกเพราะถอดใจกับการแก้ปัญหา สลาก แต่การแก้ปัญหาสลากต่อจากนี้ไปน่าจะต้องใช้แนวทางที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคงเกินอำนาจของข้าราชการพลเรือน ดังนั้นคงต้องให้ผู้มีบารมีเข้ามาทำแทน ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นทหารเข้ามาทำหน้าที่แทนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จ...”

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกทันทีที่มีข่าวว่านายสมชัยลาออก ก็มีข่าวตัวเต็งที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดคนใหม่มาจากคนนอกกระทรวงคลัง โดยเฉพาะคนนอกที่มาจากสายทหาร ที่ชื่อ **พล.ต.อภิรักษ์ คงสมพงษ์** รองแม่ทัพภาคที่ 1 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บุตรชาย **“บิ๊กจ๊อด” พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์** อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ว่ากันทั้งชื่อชั้นและมีชื่ออยู่ในเกรด A มีผลงานการันตีความสามารถ โดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซด์ทั่วเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยสงบเรียบร้อยมาแล้ว จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้นำให้เข้ามาจัดการปัญหาดังกล่าวให้สะเด็ดน้ำไปเสียที อย่างไรก็ตามที่อดีตรองประธานบอร์ดคนล่าสุดบอกกับนักข่าวว่า สถานการณ์ของปัญหาดังกล่าวมันเกินอำนาจของข้าราชการพลเรือน

ต้องยอมรับว่าปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคาหน้าสลาก เป็นปัญหา สะสมและฝังรากลึกในกองสลากมาอย่างยาวนาน มีผลประโยชน์แอบแฝง มากมาย ผู้เกี่ยวข้องล้วนเป็นผู้มีอิทธิพล การแก้ปัญหาไม่มีทางสำเร็จได้หาก เป็นรัฐบาลปกติ(ที่มาจากเลือกตั้ง) ดังนั้นการเข้ามาของท่านผู้นำ จึงทำให้นัก เสี่ยงโชคทั้งหลายคาดหวังว่าจะใช้อำนาจที่มีในมือจัดการแก้ปัญหาดังกล่าว เสี่ยงเชียร์ให้ท่านผู้นำสนับสนุนใช้ ม.44 แก้ปัญหาในกองสลากจึง ดังกระทบ!! จึงอยู่ที่ท่านผู้นำจะตัดสินใจใช้คนและใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือ(ม.44) หรือไม่?